



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๕๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานในการเปิดอบรมการนวดกระตุ้นการกลืนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2564

ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ



การแพทย์ทางเลือก ประธานในการเปิดอบรมการนวด
กระตุ้นการกลืนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง
(Intermediate Care) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
โดยมีนางอัจฉราเชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบัน
การแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องอารียา ชั้น 5
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้แพทย์แผน
ไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการ

ประยุกต์ใช้ในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ผู้มารับบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กรมการแพทย์แผนไทยและการ
การแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านการแพทย์แผนไทย จึงได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อให้มีการจัดการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละระดับบริการ (Intermediate Care) หรือผู้ป่วยระยะ
กลางในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อช่วยเติมเต็มระบบบริการให้มีความสมบูรณ์ ลดช่องว่างที่
ขาดหายไป ระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันในสาขาต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุต่างๆ โดยทีม
สหวิชาชีพ ซึ่งแพทย์แผนไทยนับเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพของระบบบริการสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ในด้านการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะโรคหรือ
อาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มุมปากตก กลืนลำบาก พูดไม่ชัด เป็นต้น

กำหนดการจัดอบรมการนวดกระตุ้นการกลืนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



